

ปีที่ 8 ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

งานวิจัย มธบ.

การพัฒนา รูปแบบการเรียนการสอนวิชาการบัญชีเพื่อชุมชน กิจกรรมการจัดทำโครงการแบบบูรณาการกับภาคปฏิบัติ

The development of teaching and learning platform in the subject of Community accounting related the integration of theoretical concept with real practice

การจัดการเรียนการสอน โดยการจัดทำโครงการแบบบูรณาการกับภาคปฏิบัติเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาการบัญชีเพื่อชุมชน ซึ่งผู้วิจัยคาดว่ากิจกรรมการเรียนการสอนนี้จะช่วยให้นักศึกษารู้จักการผสมผสานเชื่อมโยงความรู้ และทักษะต่างๆ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับงานภาคปฏิบัติและให้เกิดประโยชน์แก่สังคม การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมการจัดทำโครงการแบบบูรณาการกับภาคปฏิบัติ ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีเพื่อชุมชน (AC 412) ที่มีต่อการจัดทำโครงการแบบบูรณาการกับภาคปฏิบัติ และศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการจัดทำโครงการแบบบูรณาการกับภาคปฏิบัติ

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมการจัดทำโครงการแบบบูรณาการกับภาคปฏิบัติ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมการจัดทำโครงการแบบบูรณาการกับภาคปฏิบัติมากที่สุด โดยแยกออกเป็นความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียน ความพึงพอใจด้านได้รับความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจต่อวิธีการสอนของอาจารย์และความพึงพอใจต่อสถานที่ภาคสนามในการออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่เป็นตลาดชุมชน

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีเพื่อชุมชน (AC 412) ที่มีต่อการจัดทำโครงการแบบบูรณาการกับภาคปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา AC 412 การบัญชีเพื่อชุมชนมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการจัดทำโครงการแบบบูรณาการกับภาคปฏิบัตินั้น พบว่าประเมินผลการใช้ชุดวิชาหลังเรียนของนักศึกษาทำให้นักศึกษารู้จักหรือเข้าใจเป็นอย่างดีก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

การศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการจัดทำโครงการแบบบูรณาการกับภาคปฏิบัติ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการจัดทำโครงการแบบบูรณาการกับภาคปฏิบัตินั้น ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีผลการเรียนรู้ต่ำสุด 77 คะแนน ซึ่งเกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อสมมติฐาน 60 คะแนน ซึ่งถือว่าไม่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการจัดทำโครงการแบบบูรณาการกับภาคปฏิบัติ

ความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้นำระบบบัญชีไปใช้ประโยชน์มากที่สุดได้แก่ใช้สำหรับการบันทึกบัญชีรับจ่ายและการวางแผนหาจุดคุ้มทุนและแสดงฐานะการเงินของกิจการ ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจของตนเองได้จริง

จากผลการวิจัยที่ได้ทำการศึกษารูปแล้วพบว่าการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมการจัดทำโครงการแบบบูรณาการกับภาคปฏิบัติทำให้นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมากที่สุดและยังส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามีคะแนนเกิน 60 คะแนนทุกคน การจัดการกิจกรรมนี้ยังใช้ประโยชน์แก่ชุมชนได้ ระบบบัญชีมีส่วนเข้าไปช่วยในการดำเนินงานของกิจการชุมชนให้ยั่งยืนได้ และระบบบัญชีที่นักศึกษาออกแบบยังสามารถจัดเป็นต้นแบบทางด้านบัญชีให้ชุมชนอื่นนำไปประยุกต์ใช้ได้

ที่มา : ศศ.สงกรานต์ ไกวงษ์, อาจารย์ประจำคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินโครงการอย่างไรให้แตกต่าง” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสังจา 1 อาคารสำนักอธิการบดี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร



น้ำส้มคั้นรักษามะเร็ง ป้องกันแพ็คเคมีบำบัด



นักวิทยาศาสตร์ซึ่งหยิบรายงานผลการศึกษาคัดประโยชน์ของน้ำส้มคั้นในการป้องกันโรคมะเร็งมาทบทวนดูใหม่ ได้พบว่าน้ำส้มคั้นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

วารสารระหว่างประเทศ "สารอาหารกับโรคมะเร็ง" เผยว่า นักวิจัยที่ทำการทบทวนได้พบว่า น้ำส้มคั้นมีส่วนในการป้องกันการแพ็ค การรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมี

เหตุที่น้ำส้มคั้นมีประโยชน์ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ก็เพราะ มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่สูง นอกจากนั้นมันยังช่วยลดความเสี่ยงของเด็กที่จะเป็นโรคมะเร็งโลหิต ตลอดจนช่วย

ป้องกันการแพ็คเคมีบำบัด ในการรักษามะเร็งเต้านม ตับและลำไส้ใหญ่ นักวิจัยได้สรุปว่า "น้ำส้มคั้นสามารถช่วยป้องกันการแพ็คยาเคมีบำบัด ในการรักษามะเร็งได้ตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงขั้นที่โรคลุกลามออกไปแล้ว".

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ <http://www.thairath.co.th/content/edu/370210>

ดูแลฟันด้วย 'ชีส'??

ฟันผุ เป็นปัญหาสุขภาพช่องปากอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครอยากเจอ เพราะเมื่อฟันผุแล้ว มักจะมีอาการปวดที่แสนจะทรมานตามมา หลากๆ คนต้องถูกถอนฟันที่ผุทิ้งไป แต่รู้หรือไม่ว่า มีอาหารชนิดหนึ่งที่ช่วยให้คนเราห่างไกลปัญหาฟันผุได้



การวิจัยล่าสุดของสถาบันทันตกรรมทั่วไปในสหรัฐฯ เผยข้อมูลชวนประหลาดใจว่า ชีส อาหารที่คนกลัวอ้วน มักจะไม่ชอบนั้น กลับส่งผลดีต่อสุขภาพช่องปากและฟัน โดยทีมวิจัยรู้เรื่องราวนี้หลังทำการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเด็ก จำนวน 68 คน ทั้งหมดมีอายุระหว่าง 12-15 ปี และมีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม สำหรับกลุ่มแรก ทดลองให้กินนม อีกกลุ่มให้กินโยเกิร์ตสูตรไม่มีน้ำตาล กลุ่มสุดท้ายให้กินเชดดาร์ชีส แต่ถึงแม้จะกินต่างกัน แต่เด็กทุกกลุ่มก็ยังคงต้องทำความสะอาดช่องปาก แปรงฟันเหมือนกันทั้งหมด

เหตุที่นักวิจัยให้เด็กๆ กินอาหารที่ต่างกัน ก็เพื่อวัดค่าพีเอช หรือความเป็นกรด-ด่างในช่องปาก โดยกลุ่มที่กินนม และกลุ่มที่กินโยเกิร์ตนั้น ค่าพีเอชไม่เปลี่ยนแปลงทั้งก่อนและหลังกินอาหารทดลอง จะมีแค่กลุ่มที่กินเชดดาร์ชีสเท่านั้นที่พบว่า หลังกินชีสไปแล้ว ภายในช่องปากมีสภาพความเป็นด่างมากขึ้น

นักวิจัยพบว่า ชีสช่วยให้มีการผลิตน้ำลายซึ่งมีสภาพเป็นด่าง เมื่อน้ำลายออกมาจะช่วยปรับความสมดุล ไม่ให้ช่องปากมีสภาพเป็นกรดมากเกินไป เพราะชีสปล่อยให้เป็นกรดมาก ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสฟันผุ สึก กร่อนได้ง่าย นอกจากนี้ ในขณะที่กัดหรือเคี้ยวชีสนั้น ตัวชีสยังปล่อยสารประกอบบางอย่างเสมือนเป็นฟิล์มเข้าเคลือบป้องกันฟันจากกรดของอาหาร ลดโอกาสฟันผุอีกด้วย

ที่มา : http://www.truelookpanya.com/new/cms_detail/general_knowledge/15200/